



ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๖๖๖๒๔

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม ๑๐๓๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อการพัฒนาด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.บัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ
และพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) จำนวน ๑ ชุด
- ๒.แบบฟอร์มรายงานยืนยันความต้องการงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการ
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมหลัก
การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน งบลงทุน เพื่อเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน
งบลงทุน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น งบปีเดียว ทั้งนี้ให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา กำกับติดตามให้โรงเรียนดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และขอให้
ดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ดำเนินการจัดจ้างเพื่อให้ทำสัญญาก่อนนี้ผู้กักหน้ผู้กักหน้ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๑ และให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา แจ้งโรงเรียนให้เตรียมดำเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อกหน้ผู้กักหน้ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น

อนึ่ง ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบความต้องการจำเป็นและความพร้อมของ
สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซมอีกครั้งหนึ่ง โดยหากหมดความจำเป็นหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม
ขอให้รายงานผ่านทางแบบออนไลน์ <http://googl.DL4U> พร้อมทั้งส่งเอกสารยืนยันข้อมูลที่มีลายมือชื่อครบทุกแห่ง
ภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ แผ้วพลสง)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๔๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๔๗